

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.57/58 แข็งค่าเล็กน้อย ตลาดรอตัวเลขจ้างงานสหรัฐคืนนี้ ให้กรอบ 34.45-34.75

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.57/58 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 34.63 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับค่าเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค เช้านี้บาทแข็งค่าเล็กน้อย โดยปัจจัยจากเมื่อคืนนี้ที่มีแรงขายทำกำไรระยะสั้น จากราคาทองคำที่พุ่งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวาน

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.45 - 34.75 บาท/ดอลลาร์

สำหรับคืนนี้ตลาดรอติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค. ของสหรัฐฯ

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 158.72/77 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 158.09 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0302/0305 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0310 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.674 บาท/ดอลลาร์

-ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ วายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาทองคำในตลาดโลกของปีนี้ มีโอกาสจะได้เห็นราคาทองคำสปอต 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ บนพื้นฐานการปรับตัวอ่อนค่าของเงินบาทที่อาจแตะระดับ 35.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำขายออกในประเทศ มีโอกาสถึง 50,000 บาทต่อ 1 บาททองคำในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ โดยยังมีปัจจัยจากต่างประเทศ เช่น ธนาคารกลางต่างทยอยซื้อทองคำสะสมรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากสงครามการค้าสหรัฐ

-MTS Gold ซี ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เดือนธ.ค. 67 เพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดการณ์ ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน หนุนราคาทองคำจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่เฟดอาจชะลอปรับลดดอกเบี้ยช่วงต้นเป็นเดือนพ.ค.หรือมิ.ย.แทน ช่วงเช้าวานนี้ราคาทองไทยปรับขึ้นทะลุ 43,500 บาท ด้าน "มอร์นิ่งสตาร์" เปิดผลตอบแทนกองทุน 5 อันดับแรก 1 ปีทำกำไรพุ่งสูงเกือบ 30%

-ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ผ่าให้ประธาน สทท. คนใหม่ สะท้อนปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเอสเอ็มอีอย่างจริงจัง และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง รวมทั้งเพิ่มความรู้ให้แรงงานภาคบริการอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันต้องยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ทั้งเรื่องอำนวยความสะดวกที่ต้องเริ่มจากสนามบินที่เป็นด่านแรก โดยให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ปฏิบัติและสั่งการตรงจากนายทฯ การเดินทางมาตรวจการยกเว้นการยื่นวีซ่า รวมถึงมาตรการกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง

-"คลัง" ลุยแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ต หนุนใช้คริปโทฯ ใช้จ่ายสินค้าในประเทศ เริ่มทดลองใช้ภายในปี 2568 เร่งเคลียร์ รพท.ฝ่าด่านหิน การใช้คริปโทฯแลกเปลี่ยนขีด พ.ร.บ.การเงิน เปิดข้อกักขังแบงก์ชาติ4 ประเด็นนำเงินดิจิทัลมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้า

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-รายงานของสหประชาชาติ (UN)ระบุว่า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ระดับ 2.8% ในปี 2568 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว แม้อัตราเงินเฟ้อลดลง, ภาวะตลาดแรงงานดีขึ้น และนโยบายการเงินผ่อนคลายลง แต่คาดว่า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะยังคงต่ำกว่าระดับก่อนช่วงโควิด-19 ระบาด และเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมาก นอกจากนี้ รายงานยังคาดการณ์ด้วยว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 2.9% ในปี 2569

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (9 ม.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่านโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นและทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (9 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลว่านโยบายต่าง ๆ ของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

-นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายได้ออกมาส่งสัญญาณเมื่อวานนี้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28-29 ม.ค. โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นเพียง 154,000 ตำแหน่งในเดือน ธ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 227,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 4.2%

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย ยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่ก็ย้ำว่าเฟดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

-นักลงทุนจับตานิโยบายของทรัมป์อย่างใกล้ชิด หลังจากมีรายงานข่าวว่า ทรัมป์มีแผนที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อให้เขามีอำนาจในการใช้นโยบายตั้งกำแพงภาษีนำเข้าตามที่ได้สัญญาไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้